

ปี 1 บทที่ 25

เรื่อง	การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์ ครั้งที่ 2
จุดประสงค์	ให้เด็กรู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมา
0	เด็กมาข้างหน้า
1	<p>การทบทวนจากอาทิตย์ที่ผ่านมา</p> <p>คำถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลังจากพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมา พระองค์อยู่ในโลกนี้อีกกี่วัน 2. สาวกยืนอยู่บนภูเขาอะไรเมื่อพระเยซูขึ้นสวรรค์ 3. ก่อนพระเยซูคริสต์ขึ้นสวรรค์ พระองค์สัญญาอะไรกับสาวก 4. คุณจะถามอะไรกับพระเยซู และหนูคิดว่าพระองค์จะตอบว่าอย่างไร
3	อธิษฐานเผื่อเด็ก
4	เด็กออกไปข้างนอก
5	<p>แจ้งจุดประสงค์</p> <p>ครั้งที่ผ่านมารเราได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และอีกไม่นานพระองค์เสด็จลงมา โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงใหม่ ถึงวันนั้นจะไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีการเจ็บป่วย และไม่มีการตาย</p>
8	<p>เนื้อเรื่อง การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์</p> <p>จากพระคัมภีร์ วิวรรณ์ บทที่ 21, 22 ข้อที่ 1-5</p> <p>พระคัมภีร์ 365 วันที่ 28,31 ธันวาคม</p> <p>Betty Lukens 181,182</p> <p>ผู้สอนเล่าเรื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เราจะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าที่นั่น บริเวณนั้นจะไม่มีคามมืด ผู้ที่อยู่ในโลกนั้นเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นจะสวยงาม ไม่มีบาป หรือสิ่งชั่วร้าย <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อพระองค์เสด็จลงมา ผู้ที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมา จะได้รับชีวิตใหม่และ จะอยู่กับพระองค์ชั่ววันรันคร์ 2. แสดงละคร แบ่งเด็กออกเป็นคู่ แต่ละคู่จะคิดเรื่องขึ้นมาเกี่ยวกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลก และทำท่าประกอบ <p>ผู้สอนบอกเด็กว่าสิ่งที่เด็กแสดงไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นในโลกใหม่</p>

	<p>ให้เด็กคิดประมาณ 10 นาที และทำท่าประกอบให้เพื่อน ๆ ดู จนครบทุกคู่</p>
25	<p>คำถาม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา อะไรจะเกิดขึ้น (จะพิพากษามนุษย์ทั้งหลาย และพระองค์จะสร้างโลกใหม่) 2. อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่ตายแล้ว (ฟื้นคืนชีพ) 3. หนูคิดว่าโลกใหม่จะเป็นอย่างไรบ้าง 4. หนูเตรียมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์หรือยัง
28	<p>ท่องจำข้อพระคัมภีร์ วิวรรณ์ บทที่ 21 ข้อที่ 5 พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า “ดูเถิด เราสร้างสิ่งสารพัดขึ้นใหม่”</p>
33	<p>อธิษฐาน ให้เด็กเสนอข้ออธิษฐานและให้ครูและเด็กคนหนึ่งอธิษฐานออกเสียงสลับกัน</p>
35	<p>กิจกรรม</p> <p>งานฝีมือที่ 1 วงกลมกับโลกเก่าและโลกใหม่ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบายสี 2. ตัดวงกลม 2 รูปออก และรูปสี่เหลี่ยมนอกวงกลมออกเป็น 6 ชิ้น 3. ตัดรูปสี่เหลี่ยมในวงกลมที่ไม่มีรูปภาพตามเส้นสีดำและพับตามรอยประเพื่อเปิดปิดได้ 4. นำมาติดด้านหน้าวงกลมที่มีรูปภาพด้วยตาไก่ 5. นำรูปสี่เหลี่ยมเล็กที่ตัดไว้ติดให้ตรงกับรูปภาพที่เป็ออกให้ตรงกันเพื่อแสดงว่าโลกเก่าเปลี่ยนเป็นโลกใหม่ <p>งานฝีมือที่ 2: วงกลมกับโลกเก่าและโลกใหม่ 1 ชิ้นต่อ 1 กลุ่ม</p> <p>การเตรียม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้กระดาษแข็งทำวงกลมขนาดใหญ่ 2 วง ในวงกลมทั้ง 2 วง นั้นให้เขียนกรอบสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน วงกลมละ 7 รูป (หรือพอสำหรับจำนวนเด็ก) 2. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาน เท่ากับสี่เหลี่ยมในวงกลม <ul style="list-style-type: none"> • ให้เด็กวาดภาพในสิ่งที่เด็กเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดี เช่น ทะเลาะกัน ตีกัน ลงในกระดาษสี่เหลี่ยมที่ครูแจกให้ คนละ 2 รูป และวาดภาพสิ่งที่ตรงข้ามกับภาพแรก เช่น

	<p>เล่นเกม ด้วยกัน เดินไปด้วยกัน ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● นำภาพที่เด็กเขียนมาติดในวงกลม โดยสมมุติว่าวงกลมแรกเป็นรูปโลกเก่า อีกลงเป็นโลกใหม่ เมื่อติดภาพแล้ว ครูผู้สอนใช้มีดกรีดกระดาษที่เด็กแปะลงในวงกลม ทั้ง 2 วง โดยกรีดด้านของรูปสี่เหลี่ยม 3 ด้าน จะทำให้ภาพนั้นเปิด-ปิด ได้
60	จบ

